

Từ 1/6/2010:

## Có thể đăng ký lập DN qua mạng

Đó là một trong những nội dung mới của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (DN), thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2010. Theo nghị định này, thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, các cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký trực tuyến. Cụ thể, phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia; hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh



*Thay vì phải trực tiếp nộp hồ sơ tại các phòng đăng ký kinh doanh, cá nhân có thể đăng ký thành lập DN qua mạng.*

niệp Quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy.

Trường hợp người thành

lập doanh nghiệp chưa có chữ ký điện tử, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có

thể được thực hiện theo quy trình: sau khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, doanh nghiệp sẽ in giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử từ hệ thống này. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên vào Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và gửi đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi nhận được giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

## 60 tỷ đồng hỗ trợ DN áp dụng chuẩn CMMI

Bộ TT&TT vừa phê duyệt dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn CMMI”. CMMI (Capability Maturity Intergration Model) là chuẩn đánh giá về quy trình sản xuất phần mềm do Viện Công nghiệp Phần mềm Mỹ phát triển và hiện đang được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới. Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phần mềm và nội dung số tại Việt Nam có quy mô còn hạn chế, quy trình sản xuất thiếu chuyên nghiệp, năng lực cạnh tranh chưa cao, chưa xứng với tiềm năng, việc sở hữu một chứng chỉ được quốc tế công nhận như CMMI sẽ giúp cho doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, đồng thời có được giấy thông hành bước

vào thị trường phần mềm thế giới, từ đó nâng cao cơ hội kinh doanh và tiếp nhận đầu tư quốc tế.

Dự án sẽ được triển khai trong vòng 3 năm (từ 2010 đến 2012), với tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ đào tạo tập trung cho cán bộ các doanh nghiệp phần mềm và nội dung số về quy trình sản xuất phần mềm theo chuẩn CMMI; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng chuẩn CMMI; và hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp thi lấy chứng chỉ CMMI. Mỗi doanh nghiệp khi tham gia dự án ngoài việc được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo về CMMI còn được cấp khoảng 25.000 USD cho việc tư vấn xây dựng và áp dụng quy trình. Việc đào tạo, tư vấn cho các

doanh nghiệp áp dụng chuẩn CMMI sẽ do các đơn vị tư vấn quốc tế đảm nhiệm. Để đăng ký tham gia dự án, các tổ chức, doanh nghiệp CNTT có thể truy cập vào trang web của Ban Điều hành chương trình Công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số tại địa chỉ [www.ict-industry.gov.vn](http://www.ict-industry.gov.vn) để tải Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia dự án, điền đầy đủ thông tin và gửi về Vụ CNTT hoặc Ban Quản lý các Dự án công nghiệp CNTT, Bộ TT&TT. Căn cứ vào hồ sơ đăng ký, năng lực hoạt động của các doanh nghiệp và cam kết quyết tâm nỗ lực xây dựng và áp dụng quy trình của doanh nghiệp, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn để lựa chọn doanh nghiệp được tham gia dự án.

EVN ứng dụng CNTT:

# Hiệu quả từ sức mạnh tập thể!

## Phần mềm dùng chung: lợi nhiều bề

Được biết đến là Tập đoàn kinh tế đa ngành với sản xuất và kinh doanh điện năng, viễn thông, cơ khí điện lực, tài chính, ngân hàng, chứng khoán..., trong những năm qua, vấn đề phát triển và ứng dụng CNTT luôn được EVN đầu tư, nghiên cứu để bắt kịp xu hướng phát triển mới. Trao đổi với phóng viên, ông Phan Sỹ Nghĩa – Phó Giám đốc công ty Thông tin Viễn thông Điện lực cho biết, hiện nay 100% cán bộ, công nhân viên thuộc khối hành chính của Tập đoàn thường xuyên sử dụng máy tính trong công việc, 100% đơn vị đều có mạng LAN, kết nối Internet và kết nối mạng WAN tới cơ quan Tập đoàn, việc sử dụng e-mail, phần mềm dùng chung luôn đáp ứng hiệu quả công việc. Hiện nay, đội ngũ nhân lực phụ trách lĩnh vực CNTT của toàn Tập đoàn hiện lên đến 1695 người, trong đó riêng đội ngũ “đóng” tại Trung tâm CNTT đặt ở Hà Nội là 300. Với nguồn nhân lực đó, những năm qua EVN luôn chủ động được vấn đề xây dựng, phát triển ứng dụng CNTT để sử dụng cho toàn Tập đoàn.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh ứng dụng CNTT, các hệ thống thông tin trong lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý vật tư, sản xuất kinh doanh điện, kinh doanh viễn thông đã được thực hiện đồng bộ tại tất cả các đơn vị thành viên EVN trên phạm vi cả nước. Hiện nay Tập đoàn đang sử dụng nhiều phần mềm dùng chung phục vụ công tác điều hành, quản lý nguồn lực, sản xuất, kinh doanh như phần mềm điều hành, quản lý và lưu trữ công văn tài liệu (EVN-Office), phần mềm kế toán, tài chính FMIS, phần

Vào những lúc cao điểm cần huy động tổng lực để xây dựng phần mềm theo chiến lược Ban Lãnh đạo đề ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động đến 50 nhân sự CNTT tại các chi nhánh trên cả nước tập trung về Hà Nội ròng rã làm việc trong cả năm trời.



Việc theo dõi sửa chữa công trình điện cũng được EVN ứng dụng phần mềm “cây nhà lá vườn”

mềm quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài sản... EVN hiện cũng đang ứng dụng phần mềm tiên tiến Quản lý hoạch định nguồn nhân lực (ERP), phần mềm quản lý dự toán sửa chữa lớn nhà máy điện, quản lý thị trường điện, công trình trọng điểm Điện – Viễn thông, thanh toán tiền điện qua ngân hàng... Trong số đó, nhiều phần mềm do chính Trung tâm CNTT của Tập đoàn xây dựng như Phần mềm Thông tin quản lý khách hàng (CMIS), Hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện năng phục vụ thị trường phát điện...

Trao đổi thêm về hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm dùng chung, đại diện Trung

tâm CNTT Tập đoàn EVN cho biết: “Với việc triển khai dùng chung phần mềm thống nhất từ cơ quan Tập đoàn tới các đơn vị chi nhánh (như phần mềm “Thông tin quản lý khách hàng” hiện đang được triển khai với quy mô trên 666 cơ sở, chi nhánh trên toàn quốc), ngoài việc giúp cho lãnh đạo Tập đoàn thuận lợi hơn trong quản lý nhân sự, tài chính kế toán, theo dõi tiến độ hiệu quả công việc..., thì cũng giúp cho công tác thanh kiểm tra, kiểm toán hàng năm được dễ dàng hơn”.

## EVN triển khai hiệu quả: Vì sao?

Thực tế tại nhiều Tổng công ty, Tập đoàn trong nước

thời gian qua cho thấy, với túi tiền “đại gia”, việc chi ngân sách hàng năm cho ứng dụng CNTT của các đơn vị không phải quá “chặt bóp” so với các doanh nghiệp nhỏ, thế nhưng khi triển khai ứng dụng phần mềm dùng chung lại không đạt hiệu quả như mong muốn do cách triển khai, khả năng ứng dụng không đồng đều tại các đơn vị trực thuộc. Vậy, việc triển khai ứng dụng tại Tập đoàn EVN thì sao?

Với nguồn vốn đầu tư thường xuyên cho lĩnh vực CNTT hàng năm luôn vào khoảng 1200 tỷ đồng, con số tuy ấn tượng thế nhưng đó không phải là vấn đề mấu chốt. Trao đổi thêm với phóng viên Báo BĐVN về kinh nghiệm triển khai ứng dụng phần mềm để đạt hiệu quả cao nhất, ông Phan Sỹ Nghĩa chia sẻ: “Với mỗi dự án xây dựng phần mềm, chúng tôi thường huy động tổng lực đội ngũ nhân viên các đơn vị thành viên trên cả nước cùng tham gia. Có những thời điểm, Tập đoàn thường huy động từ 30 đến 50 nhân sự CNTT của các đơn vị thành viên trên cả nước (mỗi đơn vị khoảng 2 - 3 người), thuê khách sạn cho anh em ở từ 4 - 5 tháng, có khi lên tới cả năm trời để làm việc tập trung ngay tại trụ sở Trung tâm CNTT ở Hà Nội. Sở dĩ Tập đoàn EVN đưa ra cách thức thực hiện như vậy là nhằm mục đích: Khi các sản phẩm phần mềm được xây dựng hoàn tất, bắt đầu đi vào ứng dụng rộng rãi thì chính các thành viên đó khi trở về cơ sở sẽ là những người trực tiếp hướng dẫn ứng dụng tốt nhất. Vì lẽ đó, trong những năm qua việc triển khai ứng dụng CNTT luôn đáp ứng được yêu cầu nhanh, hiệu quả do Ban lãnh đạo Tập đoàn đề ra”.

# Hầu hết ngân hàng điện tử Việt Nam hồng bảo mật

Trung tâm An ninh mạng Bách Khoa (Bkis) vừa tổ chức hội thảo cảnh báo các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống ngân hàng điện tử ở Việt Nam với sự tham dự của đại diện hơn 50 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Đức-Giám đốc bộ phận an ninh mạng của Bkis cho biết trung tâm này đã khảo sát tổng thể hệ thống của hơn 20 ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam đã triển khai hệ thống ngân hàng điện tử (Internet Banking). Kết quả khảo sát phát hiện thấy tất cả hệ thống ngân hàng điện tử của các ngân hàng này có lỗ hổng bảo mật. Các lỗ hổng này cho phép hacker có tấn công kiểm soát máy tính của người dùng, ăn cắp thông tin, cài mã độc vào máy chủ của ngân hàng và kiểm soát toàn bộ hệ thống. Theo thống kê của Bkis, khoảng 80% trong số hơn 50 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam đã triển khai các giải pháp ngân hàng điện tử cho phép khách hàng thực hiện một số giao dịch ngân hàng trực tuyến như vấn tin tài khoản, xem sao kê và số dư. Bkis đã xây dựng một hệ thống ngân hàng điện tử hoàn chỉnh mô phỏng giống với môi trường thực tế của các ngân hàng để tiến hành các thử nghiệm bảo mật, phát hiện các lỗ hổng và những khả năng khai thác các lỗ hổng đó của hacker.

Ông Nguyễn Ngọc Minh cho hay, phụ trách an ninh thương mại điện tử của Bkis, các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống ngân hàng Việt Nam xuất hiện trong tất cả



các khâu từ quá trình xử lý dữ liệu đầu vào, môi trường hệ thống lỏng lẻo cho đến chính sách bảo mật của các ngân hàng chưa đúng quy chuẩn. Theo đánh giá của Bkis, có 7 lỗ hổng xuất hiện phổ biến nhất trong các hệ thống ngân hàng điện tử ở Việt Nam hiện nay là: lỗ hổng XSS (Cross Site Scripting) cho phép hacker tấn công trực tiếp vào máy tính người dùng (93% ngân hàng mắc lỗ hổng này); lỗ hổng CSRF lừa người dùng truy cập vào link chứa mã độc để ăn cắp thông tin hoặc chiếm quyền kiểm soát (93%); lỗ hổng trong quá trình xác thực cho phép hacker tấn công vào người dùng khác trong hệ thống (64%); không cập nhật bản vá và cấu hình lỏng lẻo (80%); lỗi SQL Injection mở đường cho hacker tấn công trực tiếp vào cơ sở dữ liệu (10%), và lỗ hổng MFU (Malicious File Uploading) cho phép hacker tấn công vào hệ thống hosting (16%).

# Ra mắt sản khảo sát động thái DN

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ra mắt sản phẩm thông tin trực tuyến khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Business Insight Survey - VBIS) tại địa chỉ [www.vbis.vn](http://www.vbis.vn). Sáng kiến này của VCCI được thực hiện với sự phối hợp của Tổng cục Thống kê, Học viện Năng lực Cạnh tranh châu Á và được sự tài trợ của Quỹ châu Á.

VBIS là tập hợp các đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như các nhận định của các doanh nghiệp tiêu biểu theo định kỳ hàng quý về môi trường kinh doanh và dự báo phát triển trong thời gian tới. VBIS được xây dựng với mục tiêu khảo sát nhanh và tập hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp bằng phương tiện trực tuyến. Thông qua công cụ này, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội và thuận tiện hơn trong việc đưa ra những cảm nhận về môi trường kinh doanh cũng như tính hiệu quả của các chính sách kinh tế vĩ mô.

Những thông tin phản hồi từ phía cộng đồng doanh nghiệp trên VBIS sẽ là luận cứ quan trọng để VCCI tập hợp và kiến nghị với Đảng, Nhà nước một cách kịp thời trong việc xây dựng và ban hành chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

## DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TIÊU BIỂU



TÂN HỒNG PHÁT

[www.tanhongphat.com](http://www.tanhongphat.com)



[www.daidongtien.com.vn](http://www.daidongtien.com.vn)



[www.anphatgroup.com](http://www.anphatgroup.com)



[www.silicon.com.vn](http://www.silicon.com.vn)



[www.sunshineviet.com](http://www.sunshineviet.com)



[www.khaitamlacquerware.com](http://www.khaitamlacquerware.com)



[vsed.vnemart.com.vn](http://vsed.vnemart.com.vn)



Tập đoàn T&T

[www.ttgroupjsc.com](http://www.ttgroupjsc.com)



VIGLACERA  
Mãi Mãi Với Thời Gian

[www.viglaceraviettri.com](http://www.viglaceraviettri.com)



KHATOCO  
Khát khao chính phục

[thuongmai.khatoco.com](http://thuongmai.khatoco.com)

**ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ**

Tel: 84 4 35746883 | Hotline: 0904302725

Email: [promotion@vnemart.com.vn](mailto:promotion@vnemart.com.vn)

YahooMessenger: [thangnh259](http://thangnh259) | Skype: [thangnh.vcci](http://thangnh.vcci)

**TIN TỨC**

## Hoạt động của Đề án 191

VCCI hiện đang triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu miễn phí. Doanh nghiệp tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

1. Quảng bá không hạn chế sản phẩm trên mạng lưới của VNemart gồm các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Phi.
2. Nâng cấp hệ thống website bằng tiếng Anh, email theo tên miền, lưu trữ website, thiết kế banner theo yêu cầu.
3. Logo trên Bản tin Công nghệ thông tin gửi doanh nghiệp 63 tỉnh thành với số lượng 5000 bản
4. Logo trên trang chủ www.vnemart.com.vn trong 10 ngày với lượng truy cập trên 5000 visitor/ngày.

5. Logo bấm dính 5000 thành viên của VNemart trong 10 ngày.
  6. Thành viên cao cấp của CD “ Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam 2010”
  7. Chế độ ưu tiên nhận được thông tin các sự kiện quan trọng của VCCI.
  8. Nhân viên hỗ trợ đăng sản phẩm không hạn chế.
  9. Phần mềm Kế toán Viet Sun (Có bản quyền)
- Thông tin chi tiết xin liên hệ: anh Nguyễn Hoàng Thăng, Điện thoại: 84-4-35746883, Fax: 84-4-35742622, Mobile: 0904302725, Email: promotion@vnemart.com.vn, Yahoo: thangnh259, Skype: thangnh.vcci.

## Sắp công bố kết quả điều tra Chỉ số ứng dụng CNTT toàn quốc

Ngày 19/4, Viện Tin học Doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI) đã có báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện Đề án Quốc gia 191 giai đoạn 2005 – 2010. Theo đó, trong những năm qua VCCI đã tổ chức nhiều hoạt động như nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT, giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp ứng dụng, đào tạo nhân lực CNTT, hỗ trợ tham gia thương mại điện tử... thông qua các hình thức như đào tạo trực tiếp tại địa phương, hội thảo (trung bình 45 hội thảo/năm), tọa đàm truyền hình, phát hành bản tin, sách chuyên khảo... VCCI cũng tổ chức hai cuộc điều tra khảo sát lớn là Điều tra Chỉ số ứng dụng CNTT

toàn quốc (thực hiện trong năm 2009 – 2010, dự kiến sẽ công bố vào cuối tháng 4/2010), Điều tra thực trạng ứng dụng CNTT của doanh nghiệp tại các địa phương (2006 – 2010). Kết thúc giai đoạn 1, Đề án 191 đã nâng cao đáng kể nhận thức của doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, góp phần tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh... Hiện nay, VCCI đang gấp rút triển khai các công tác chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Đề án để tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn tiếp theo của Đề án sẽ được Bộ TT&TT và VCCI cùng phối hợp xây dựng trong thời gian tới.

## Hoạt động trong tháng 5-2010

- Từ ngày 6-13/5/2010, để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tăng cường kỹ năng, nâng cao cơ hội cạnh tranh, Viện Tin học Doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo: “Quản trị viên thuế - Nhân tố quan trọng cho doanh nghiệp phát triển bền vững”. Giảng viên là các chuyên gia kế toán, thuế và luật giàu kinh nghiệm, chương trình nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ hội đào tạo và bổ nhiệm một quản trị viên về thuế ngay tại đơn vị mình, giúp các kế toán thuế hiện hữu cải tiến hiệu quả công việc và khám phá cơ hội tiết kiệm chi phí thuế.
- Ngày 19/5 và 26/5/2010 tại Trung tâm tư vấn CNTT cho doanh nghiệp Viện Tin học Doanh nghiệp tổ chức 02 khóa đào tạo “Ứng dụng CNTT dành cho nhà quản lý” nhằm trang bị cho doanh nghiệp những kiến thức về công nghệ thông tin cũng như các vấn đề cần giải quyết khi áp dụng.



Phần mềm kế toán thông dụng



**VietSun**  
Phần mềm kế toán cao cấp

Viện Tin học Doanh nghiệp - Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng - Tầng 4, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội  
ĐT: (04). 3577 1452 – (04). 3211 3628 \* Fax: (04). 3574 2622 \* website: vccisoft.com.vn \* Hotline: 0904. 036.066

Tổ chức và thực hiện: Viện Tin học Doanh nghiệp và Báo Bưu Điện Việt Nam  
Địa chỉ: Tầng 4, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 35742187 - Fax: (84-4) 35742622 - Email: contact@itb.com.vn  
Số lượng: 6000 bản, giấy phép xuất bản số 48/GP-XBBT của Bộ VHTT cấp ngày 20/10/2005